



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด	โครงการก้าวคนละก้าว -เสนอข่าว ตู๋นวิ้งถึง จ.กำแพงเพชร แล้ว โดยนายธัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.กำแพงเพชร เป็นตัวแทนจังหวัดมอบเงิน 1,456,408.50 บาท สมทบโครงการก้าวคนละก้าวฯ ส่วนยอดเงินบริจาคกว่า 788 ล้านบาท ด้าน จตุรงค์ มกจ๊ก ได้ร่วมกับเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนโพธารามพัฒนาเสนี ออกวิ่งจาก จ.ราชบุรี ถึงสะพานแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่เช้าวันที่ 9 ธ.ค. โดยมีทีมแพทย์รพ.โพธาราม และรพ.มะการักษ์ ดูแลตลอดเส้นทาง คาดว่าถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควในวันที่ 16 ธ.ค. ล่าสุดมียอดเงินบริจาคแล้วกว่า 2.6 ล้านบาท ด้านนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาหรือเรื่องการนำชื่อ "อาทิวราห์" มาเป็นชื่อถนน คาดว่าวันที่ 15 ธ.ค.นี้จะได้ข้อสรุปว่าเป็นถนนเส้นใด
ไทยรัฐ คอลัมน์ แวด วงรอบกรุง	พัฒนาฐานข้อมูลและระบบบริหารจัดการคลังยา -เสนอหมายข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานการแถลงผลวิจัย และพิธีลงนามความร่วมมือ เรื่อง "ฐานข้อมูลยาและระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ในกระทรวงสาธารณสุข" ระหว่าง สธ. อย. อภ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ม.มหิดล และสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ที่ห้องแกรนด์ ซี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในวันที่ 14 ธ.ค. 2560 เวลา 9.00 น.
โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ เดอะเนชั่น สปริงนิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก	กัญชง -เสนอข่าว นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัด มท. เปิดเผยว่า ขณะนี้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้อนุญาต ให้นำหน่วยงานรัฐนำร่องปลูกกัญชง (กัญชง) เพื่อนำเส้นใยมาผลิตเป็นเสื้อผ้าและกระเป๋า ใน 6 จังหวัด 15 อำเภอ คือ เชียงใหม่ 4 อำเภอ เชียงราย 3 อำเภอ น่าน 3 อำเภอ ตาก 1 อำเภอ เพชรบูรณ์ 3 อำเภอ และแม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ โดยอนุญาตให้ปลูกได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามวัตถุประสงค์เฉพาะกรณีการผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ในครัวเรือน ใช้ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ เพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ครอบครอง เพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์รับรอง ลำต้นสด หรือส่วนอื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์อื่น ตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนด โดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องมีแผนการผลิต การจำหน่าย การใช้ประโยชน์ตามขั้นตอนที่ได้รับอนุญาต ด้าน นายศิรินทรียา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ยังต้องมีการควบคุมจากภาครัฐ ในอนาคต ป.ป.ส.จะพิจารณาให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชงได้มากขึ้น หลังจากนั้นอีกประมาณ 3 ปี จะพิจารณาเพื่อขยายขอบเขตการปลูก รวมถึงพิจารณาให้ประชาชนสามารถปลูกเพื่อทำรายได้พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป
มติชน ไทยโพสต์	ร่างประกาศควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรราชย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีการพิจารณาร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามร้านค้าปลีกจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านเครื่องอัตโนมัติ ว่า ร่างประกาศมีเจตนาไม่ให้เกิดเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ เนื่องจากยังติดขัดเรื่องเทคนิคการใช้คำในกฎหมาย จะให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ซึ่งประกาศนี้จะครอบคลุมทั้งเรื่องประเภท วิธีการจำหน่าย สถานที่จำหน่าย เครื่องมือ โดยหลักการคือประกาศจะต้องง่ายต่อการบังคับใช้และไม่ต้องตีความมาก
โพสต์ทูเดย์	มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงปีใหม่ -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อยากให้ประชาชนที่ขับรถยนต์ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ หรือก่อนที่จะขับรถ เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อย่าขับรถเร็ว

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า	<p>เกินไป และต้องดูแลสภาพรถยนต์ด้วย</p> <p>นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งรัดการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเข้มข้น ในอนาคตต้องรณรงค์ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการจัดอันดับประเทศที่มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดในโลก และอย่างน้อยที่สุดจะต้องไม่ติด 10 อันดับแรกประเทศที่ตายมากที่สุด</p> <p>-เสนอข่าว นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศกำหนดห้ามนำเข้าหรือจำหน่ายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยาน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นการกระทำผิดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน แจ้งสายด่วน 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>นักโทษศรีสะเกษตายจากขาดวิตามิน</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้รับแจ้งจากเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ว่า มีผู้ต้องขัง 155 ราย มีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แต่ไม่มีไข้ และมีผู้ต้องขังเสียชีวิต 2 ราย กรมฯ ได้ประสานแพทย์รพ.กันทรลักษ์ ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างอาหาร เลือด และปัสสาวะของผู้ต้องขังป่วยไปตรวจวินิจฉัย เพื่อหาสาเหตุ เบื้องต้นอาจเกิดจากหน่อไม้ดองที่ใช้ประกอบอาหารในเรือนจำ ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ</p> <p>นพ.บัณฑิต ลวรัตนกร ผอ.รพ.กันทรลักษ์ เปิดเผยว่า ผู้ต้องขังที่ป่วยส่วนมากมีอาการแขนขาอ่อนแรง วิงเวียนศีรษะ อาเจียน เบื้องต้นพบผู้ป่วยส่วนมากมีอาการขาด วิตามิน บี 1 โดยในห้วงนี้มีผู้ต้องขังสุขภาพแข็งแรงเสียชีวิตภายในเรือนจำ 2 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดแพทย์ได้รักษาโดยฉีดยาวิตามิน บี 1 และให้กินวิตามิน บี 1 ส่วนมากอาการเริ่มดีขึ้น ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากการกินไก่ที่อาจมีสารปนเปื้อน จึงนำอาหารที่ทำด้วยเนื้อไก่และน้ำบาดาลในเรือนจำไปตรวจพิสูจน์ ซึ่งยังไม่ทราบผล</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานอนุกรรมการพาณิชย์ ในคณะกรรมการพาณิชย์ การเงิน การคลัง สนช. ได้ให้ตัวแทนเครือข่ายเข้าชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการเรียกร้องให้อนุญาตการนำเข้าบุหรีไฟฟ้า โดยผู้ชี้แจงให้ข้อมูลว่า มีผลการวิจัยเกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ช่วยลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ และเป็นทางเลือกของคนที่ต้องการลด เลิกบุหรี และการห้ามนำเข้าบุหรีไฟฟ้า จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าหนีภาษี และจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษี</p> <p>ตัวแทนเครือข่ายฯ กล่าวว่า การแบนบุหรีไฟฟ้า เท่ากับเป็นการบังคับให้ผู้บริโภคสูบบุหรี่ที่มีอันตรายมาก การหาซื้อบุหรีไฟฟ้าทางออนไลน์ซึ่งรัฐควบคุมไม่ได้ เป็นการเปิดช่องให้เกิดการจับกุมผิดไถ คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้า เนื่องจากฝั่งที่ต่อต้านบุหรีให้ข้อมูลเพียงด้านเดียว ซึ่งมีผลการวิจัยของสำนักงานสาธารณสุขประเทศอังกฤษ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ กรุงลอนดอน และสถาบันมะเร็งอังกฤษ ยืนยันว่า บุหรีไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรีมวน และรัฐบาลหลายประเทศ เช่น อังกฤษ สหภาพยุโรป อเมริกา และนิวซีแลนด์ อนุญาตให้ใช้ได้</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>ควนบุหรีมือสอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.แดเนียล เคอร์เทซ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ระบุว่า ควนบุหรีมือสองคร่าชีวิตคนไทย 6,500 คนต่อปี โดยในปี 2558 พบเด็กนักเรียนไทย 1 ใน 3 ได้รับควนบุหรีมือสองจากที่บ้าน และผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ในปี 2557 มีคนไทยประมาณ 15.2 ล้านคน ต้องรับควนบุหรีมือสองในบ้านของตนเอง</p> <p>สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครือข่าย จึงร่วมกันจัดทำโครงการบ้านปลอดบุหรี เพื่อรณรงค์เชิงรุกให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของควนบุหรีมือสอง และสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยทำให้บ้านและที่ทำงานปลอดบุหรีอย่างเด็ดขาด โดยในปีนี้ ประเทศไทยมีการบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกให้ลดการใช้ยาสูบและยุติควนบุหรีมือสอง โดยทำให้บ้านและยานพาหนะปลอดบุหรี</p>
ไทยรัฐ	<p>เตือนโรคระบาดหลังน้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กำชับสถานบริการจัดบริการประชาชนต่อเนื่อง สื่อสารโรคและภัยที่มากับน้ำท่วมที่สำคัญ คือ โรคฉี่หนู ไข้หวัด ตาแดง และไข้เลือดออก โดยที่ จ.นครศรีธรรมราชได้จัดหน่วยแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>กรุงเทพมหานครออนไลน์</p>	<p>เคลื่อนที่ออกให้บริการ 38 ทีม ออกเคาะประตูบ้านเดือน "1 ภัย 3 โรค" คือ ภัยจากการจมน้ำ ในผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีโรคประจำตัว เช่น ลมชักและความประมาท ส่วน 3 โรค คือ ฉี่หนู ไข้หวัด ไข้เลือดออก พร้อมคัดกรองและให้ยารักษาทันที โดยคัดกรองไปแล้วเกือบ 3,000 คน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคฉี่หนูมีภาวะความรุนแรง คือ เลือดออกในปอด ตับวาย ติดเชื้อในกระแสโลหิต ปีนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 ราย อาการเตือนคือ มีไข้ ประวัติผ่านการเดินลุยน้ำ หากได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ จะหายขาดได้ แนะนำประชาชนหากมีประวัติลุยน้ำ มีไข้ ไม่ต้องรอจนมีอาการตาแดง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือตาเหลือง สามารถไปพบแพทย์ได้ทันที</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทยอยออกตรวจสุขภาพ แจกจ่ายเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี หลังสถานการณ์น้ำเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายองค์กรทยอยเดินทางมาแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย</p>
<p>บางกอกโพสต์</p> <p>thaiPBS</p>	<p>ควบคุมโรคมาลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนและเน้นการทำงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2560-2579 โดยสธ.ตั้งเป้าหมายในปี 2564 ประเทศไทยไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียร้อยละ 95 ของอำเภอ/เขต ทั้งนี้ ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยไข้มาลาเรียลดลงถึงร้อยละ 20 โดยกรมฯ ตั้งเป้าในปี 2561 พื้นที่ 743 อำเภอหรือร้อยละ 80 ของอำเภอทั้งหมดในประเทศ ปลอดการแพร่เชื้อมาลาเรีย</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องแล็บ รพร.</p> <p>-เสนอสรุป นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย รพ.สมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและวางแผนรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และเฝ้าระวังการเกิดโรคติดต่อที่อันตรายในพื้นที่ โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>คู่มือลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง</p> <p>-เสนอสรุป นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า คนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามเศรษฐกิจและสังคมของโลก ทำให้มีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น โดยพบว่าประชาชน 1 ใน 3 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น 2 ใน 3 มีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากถึง 14 ชั่วโมงต่อวัน กรมฯ จึงร่วมกับภาควิชาการจัดทำคู่มือขอแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเคลื่อนไหวร่างกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและพักผ่อนให้เพียงพอ เผยแพร่ให้ประชาชนนำไปใช้เพื่อสุขภาพที่ดี</p>
<p>มติชน</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>บริการผ่าตัดแบบวันเดียว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้มุ่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมลดค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาคนล้นโรงพยาบาล ด้วยการพัฒนาบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) และการผ่าตัดแบบทำลายเนื้อเยื่อน้อย (Minimally Invasive Surgery: MIS) เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>คู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำคู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ เพิ่มเติม 5 แผนก ได้แก่ แผนกทออบิบาลผู้ป่วยหนัก (อายุรกรรม) แผนกกายภาพบำบัด แผนกโภชนาการ แผนกจ่ายกลาง และแผนกซักฟอก เพื่อให้รพ.รัฐและและเอกชนนำไปใช้เป็นแนวทางการออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาสถานบริการสุขภาพ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทางเว็บไซต์ (http://dcd.hss.moph.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองแบบแผน โทรศัพท์ 02-193-1700 ต่อ 18317 ในวันและเวลาราชการ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ขึ้นทะเบียนหมอนวดพิการทางสายตา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า กลุ่มผู้พิการทางสายตาที่มีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากการอบรมในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้มายื่นขึ้นทะเบียนได้จนถึงวันที่ 23</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ธ.ค.นี้ หากพนักกำหนดดังกล่าว จะต้องเริ่มอบรมนวัตกรรมใหม่ 255 ชั่วโมง และต้องเป็นสถาบันที่ขอรับรองหลักสูตรจากกรม สบส.แล้ว จึงจะขึ้นทะเบียนได้



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch